



TÒA GIÁM MỤC ĐÀ NẴNG
156, Trần Phú, Đà Nẵng, Việt Nam,
Số: (+84.511).3826.628 /3810312-Fax:3871856
Email: vptgmdn@gmail.com ; Website: www.giaophandanang.org

TÂM TÌNH CỦA MỤC TỬ GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG **Tháng 07 năm 2016**

Kính thưa quý Cha và cộng đồng Dân Chúa Giáo phận thân mến,

Cho tới hôm nay, hơn ba tháng tôi nhận trách vụ Mục tử Giáo phận Đà Nẵng thân thương: những lần gặp gỡ huynh đệ với Đức Cha Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh, quý Cha trong Ban Tư vấn, quý Linh mục đoàn, quý Cha già Hưu dưỡng, quý đại diện các Hội đoàn trong Giáo phận. Các ngày thứ Bảy và Chúa Nhật đã thăm nhiều giáo xứ, giáo họ trong Giáo phận với niềm vui của hiệp nhất, nụ cười và hy vọng. Xin gửi tới toàn thể cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Lá thư tháng Bảy mang tâm tình Mục tử giáo phận, đặc biệt trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này.

1. Tháng Bảy hàng năm là tháng mà toàn thể Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng hướng tới ngày 26/07, lễ Kính Chân Phước Anrê Phú Yên, Bồn mạng Giáo lý viên và cũng là ngày gặp nhau của Giới trẻ Giáo phận. Năm nay, còn là ngày Giáo phận chúng ta Hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót về Đền thánh Phước Kiêu.

Khi nói tới Chân phước Anrê Phú Yên “Người chứng thứ nhất”- bồn mạng Giáo lý viên, chúng ta chỉ cần nhắc lại lời của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong dịp tuyên phong Chân phước Anrê Phú Yên tại Roma: *“Cuộc sống của Anrê Phú Yên đã cho chúng ta thấy quyết tâm của một con người không chấp nhận chối bỏ niềm tin, dù phải đối đầu với bạo lực! giới trẻ có thể rút ra sức mạnh và sự can trường từ tấm gương của con người sẵn sàng hy sinh mạng sống vì anh chị em mình. Chớ gì tất cả các môn đệ của Đức Kitô tìm thấy nơi vị Chân Phước trẻ này sức mạnh và sự nâng đỡ trong cơn thử thách...Do vậy qua dòng thời gian, những người công giáo Việt Nam không bao giờ quên Nhân Chứng Tin Mừng này, Vị Tử Đạo tiên khởi của quê hương họ. Họ đã tìm thấy nơi ngài đức tin kiên định và tình yêu quảng đại cho Đức Kitô và cho Giáo Hội của Ngài. Chớ gì ngày nay họ còn tiếp tục khám phá ra trong tấm gương của một người con đất Việt sức mạnh hướng dẫn người tín hữu về ơn gọi người Kitô hữu, trong việc trung thành với Giáo Hội và quê hương họ. Chân phước Anrê Phú Yên, vì sự nhiệt thành nồng cháy của ngài mà phúc âm được rao truyền, được ăn rễ sâu và được phát triển. Hãy cầu xin cho tất cả các giáo lý viên sự gan dạ làm nhân chứng đích thực cho Đức Tin, qua đời sống hoàn toàn dâng hiến cho Đức Kitô và cho anh em mình.”*

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã mời gọi các Giáo lý viên như sau: *“Giáo lý viên là ai? Là những người bảo vệ và nuôi dưỡng ký ức về Thiên Chúa; bảo vệ ký ức đó nơi chính mình và biết làm thức tỉnh nó nơi người khác. Bởi thế, Giáo lý viên là người Kitô hữu mang nơi mình ký ức về Thiên Chúa, để cho mình được ký ức về Thiên Chúa hướng dẫn trong tất cả cuộc sống của mình, và biết làm thức tỉnh nó trong tâm hồn tha nhân. Hãy cố gắng cho điều đó! Dẫn thân trọn đời! Chính cuốn sách Giáo lý là gì nếu không phải là nhớ về Thiên Chúa, nhớ về hành động của Người trong lịch sử, nhớ đến sự kiện người ở cạnh chúng ta nơi Đức Kitô, hiện diện trong Lời của Người, trong các bí tích, trong Giáo hội và trong tình yêu của Người.? Anh chị em giáo lý viên thân mến, tôi hỏi anh chị em : có phải chúng ta là ký ức của Thiên Chúa không? Chúng ta có thực sự như những người lính gác làm thức tỉnh người khác ký ức về Thiên Chúa, hâm nóng tâm hồn không ?”*

Khi suy tư về cuộc đời của Chân Phước Anrê Phú Yên, và lời mời gọi của các Đức Giáo hoàng, xin mời gọi quý Cha, quý Phó tế, Tu sĩ nam nữ, chủng sinh, ứng sinh cùng quý Hội đồng Mục vụ trong các giáo xứ hãy luôn đỡ nâng, cộng tác, giúp đỡ, khích lệ và đồng hành với quý anh Chị em Giáo lý viên theo mẫu gương của Chân phước Anrê Phú Yên, cùng anh chị em Giáo lý viên trong Giáo phận sẽ luôn là những người bảo vệ, nuôi dưỡng ký ức về Thiên Chúa và biết làm thức tỉnh nó nơi người khác. Xin mời gọi quý Cha, quý thầy Phó tế, quý Tu sĩ nam nữ, chủng sinh, ứng sinh đặc biệt là quý Giáo lý viên Giáo phận về Đền Thánh Phước Kiêu dự thánh lễ Kính Chân Phước Anrê Phú Yên hồi 07 giờ 00 sáng thứ Ba, ngày 26/7; và tham dự các giờ sinh hoạt sau đó theo Chủ đề: ***“Giáo lý viên: Ôn gọi, thầy dạy và chứng nhân đức tin”***.

2. Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn chủ đề cho Đại Hội Giới trẻ thế giới lần thứ 31 tại Krakow, Ba Lan từ ngày 26 đến 31 tháng Bảy năm 2016 như sau: « *Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương* » (Mt 5,7). Tham dự ngày Đại Hội Giới trẻ thế giới được tổ chức ba năm một lần tại một nước do Đức Thánh Cha chọn, luôn là ước mơ của người trẻ Công giáo trên thế giới; nhưng vì điều kiện kinh phí đi lại để tham dự khá cao, nên đại đa số bạn trẻ Công giáo tại Việt Nam chỉ có thể tham dự qua Internet, báo chí... tuy nhiên với Giáo phận chúng ta, dịp lễ Kính Chân Phước Anrê Phú Yên tại Đền thánh Phước Kiêu cũng là khởi đầu cho hai ngày Giới trẻ giáo phận, và tiếp tục các sinh hoạt của giới trẻ tại Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu.

Khi chọn Lời Chúa với Mỗi Phúc thứ Năm: « *Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương* » (Mt 5,7) trong Sứ điệp ngày Giới trẻ thế giới lần thứ 31 tại Balan. Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các bạn trẻ như tâm tình của thánh Gioan Tông đồ: « *Hỡi các con rất quý mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu là bởi Thiên Chúa: ai yêu thương, thì được sinh ra bởi Thiên Chúa và biết Thiên Chúa. Ai không yêu mến, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu hệ tại điều này: không phải chúng ta yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Ngài đã yêu thương chúng ta và đã sai Con của Ngài như hy tế đền tội cho chúng ta. Hỡi các con rất quý mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, cả chúng ta cũng phải yêu thương nhau* » (1Ga 4,7-11).

Các bạn trẻ thân mến, Chúa Giêsu đang chờ đợi chúng con. Ngài tin tưởng chúng con và đang tin cậy vào chúng con! Ngài có rất nhiều điều để nói với mỗi người chúng con... Đừng sợ nhìn vào ánh mắt đầy tình thương vô bờ của Ngài dành cho chúng con. Hãy mở lòng chúng con ra với ánh mắt từ nhân của ngài, vì Ngài sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi của chúng con. Một ánh mắt của Ngài có thể thay đổi cuộc sống và chữa lành vết thương trong tâm hồn của chúng con. Đôi mắt Ngài có thể làm dịu đi cơn khát ở thẳm sâu trong tâm hồn trẻ trung của chúng con, một cơn khát tình yêu, khát hòa bình, khát niềm vui và khát hạnh phúc đích thực. Hãy đến với Ngài và đừng sợ hãi! Hãy đến với Ngài và nói từ trong sâu thẳm lòng mình: « *Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Ngài.* » Hãy để cho lòng thương xót vô biên của Ngài chạm đến chúng con, để rồi đến lượt chúng con có thể trở thành những tông đồ của lòng thương xót bằng hành động, lời nói và cầu nguyện của chúng con trong thế giới của chúng con, vốn bị thương tích do lòng ích kỷ, hận thù và rất nhiều thất vọng. Hãy mang ngọn lửa tình thương xót của Chúa Kitô mà Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã mời gọi các con đi vào trong các môi trường đời sống thường nhật của các con và cho đến tận bờ cõi trái đất”.

Trong tư cách là Mục tử Giáo phận luôn thao thức đồng hành với các bạn trẻ, mời gọi các bạn trẻ hãy luôn học hỏi Lời Chúa, cùng học hỏi Sứ điệp ngày Đại hội Giới trẻ thế giới lần thứ 31 của Đức Thánh Cha Phanxicô, giúp các bạn trẻ hiểu rằng: chúng ta không chỉ là tham dự ngày Giới trẻ Giáo phận Đà Nẵng năm 2016, mà còn là sống và làm chứng theo lời mời gọi của Chúa Giêsu Kitô: « *Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương* » (Mt 5,7).

3. Hẹn gặp quý Cha và mọi thành phần Dân Chúa giáo phận, đặc biệt là quý Anh Chị Giáo lý viên cùng các bạn trẻ giáo phận trong ngày lễ Kính Chân Phước Anrê Phú Yên tại Đền thánh Phước Kiêu; tham dự những sinh hoạt của Giáo lý viên và Giới trẻ để giúp chúng ta cùng khơi lại trong chính mình sự dấn thân vì đức tin, với tình yêu và hiệp nhất. Hy vọng dịp lễ Kính Chân Phước Anrê Phú Yên năm nay sẽ là dịp quý Anh Chị Giáo lý viên và giới trẻ Giáo phận đón nhận Ôn thánh Lòng Thương Xót Chúa, cùng gặp gỡ Mục tử mới của Giáo phận, gặp gỡ quý Linh mục, quý nam nữ tu sĩ, chủng sinh và gặp gỡ nhau để cùng học hỏi về Lời Chúa, học hỏi giáo huấn của Hội Thánh để cùng nhau tái khám phá Ôn gọi của mình, luôn phấn đấu là chứng nhân của Niềm tin-Yêu thương và Phục vụ theo Tin Mừng Tình Yêu của Chúa Giêsu Kitô cho Giáo Hội và thế giới hôm nay.

Xin kính chúc quý Cha, quý thầy Phó tế, quý Tu sĩ Nam nữ, Chủng sinh và toàn thể cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng luôn tràn đầy Phúc lành của Lòng Thương Xót Chúa, với niềm vui, bình an và hạnh phúc.

Hiệp nhất trong Chúa Kitô,

**+ Giuse Đặng Đức Ngân
Giám mục Giáo phận Đà Nẵng**